

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 20 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 20 năm 2018.

1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập/ Nguyễn Thị Tuyết Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 18 – 23

Tóm tắt: Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua hình thức sáp nhập giúp các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp hơn. Bài viết nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM sau khi sáp nhập. Qua đó, rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng sau sáp nhập.

Từ khóa: Mua bán và sáp nhập; Ngân hàng thương mại; Hiệu quả hoạt động kinh doanh

2. Tác động của minh bạch thông tin tới chi phí vốn chủ sở hữu và một số gợi ý chính sách/ Trần Huy Tùng, Trương Hoàng Diệp Hương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 24 – 27

Tóm tắt: Minh bạch thông tin có vai trò hết sức quan trọng đối với các tổ chức và cá nhân khi tham gia thị trường chứng khoán. Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời sẽ làm gia tăng tính minh bạch và ảnh hưởng không chỉ đến hành vi của các nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường mà còn tới quyết định gửi tiền cũng như lựa chọn sản phẩm dịch vụ của khách hàng. Nghiên cứu này chỉ ra vai trò của minh bạch thông tin trong việc làm giảm chi phí vốn chủ sở hữu thông qua tổng quan lý thuyết tác động, bằng chứng thực nghiệm của nghiên cứu trước đây, từ đó đưa ra gợi ý chính sách với nhà quản lý của các ngân hàng thương mại, cơ quan giám sát và nhà đầu tư.

Từ khóa: Minh bạch thông tin; Ngân hàng thương mại; Chi phí vốn chủ sở hữu

3. Sức mạnh của công cụ bảo hiểm tiền gửi/ Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Tuấn Hùng, Triệu Lan Hương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 28 – 30

Tóm tắt: Ngân hàng là tổ chức hoạt động kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và thanh toán. Tiền tệ là loại hàng hóa đặc biệt, là phương tiện thanh toán, đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ. Yếu tố niềm tin đối với ngân hàng từ cộng

đồng trong kinh doanh ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt. Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Ngân hàng sau khi được thành lập, với số vốn nhất định ban đầu, để triển khai được đồng bộ các hoạt động, mở chi nhánh, xâm nhập thị trường trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ. Bài viết nêu các ví dụ về sức mạnh của bảo hiểm tiền gửi, qua đó nhận xét và đưa ra một số hàm ý chính sách để Việt Nam lưu ý.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Thiết kế chính sách

4. Mối quan hệ giữa giá và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư/ Trần Thị Minh Thu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 31 – 34

Tóm tắt: Giá và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư là mối quan tâm hàng đầu của những người đang sử dụng các căn hộ chung cư. Cuộc sống của người dân sẽ được đảm bảo, người dân cảm thấy hài lòng, gắn bó với căn hộ mình đang ở khi mối quan hệ này được đảm bảo cân đối, tuy nhiên nếu như có sự mất cân đối đặc biệt là theo hướng chất lượng không tương xứng với giá sẽ là căn nguyên của rất nhiều mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh giữa người dân với chủ đầu tư hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa giá và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư tại Hà Nội hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của sự mất cân đối, và đề xuất một số kiến nghị nhằm làm hài hòa mối quan hệ này.

Từ khóa: Giá; Chất lượng; Dịch vụ quản lý vận hành chung cư

5. Tăng lãi suất sẽ khơi mào các cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo/ Thái Hoài Bắc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 35 – 37

Tóm tắt: Ngày 27/9/2018, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nâng mức lãi suất từ 2% lên 2,25%, là mức cao nhất kể từ tháng 4/2008. Vì các mức lãi suất tiếp tục tăng lên từ điểm thấp kỷ lục sau Đại Suy thoái, các đối tác thị trường và các nhà bình luận hầu như không bị sốc. Điều không may có thể đến sau này là gần như tất cả các chu kỳ tăng lãi suất gần đây đều dẫn đến các cuộc suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính, ngân hàng. Khó có lý do gì để tin rằng chu kỳ tăng lãi suất lần này sẽ khác.

Từ khóa: Lãi suất; Khủng hoảng tài chính; Ngân hàng

6. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2018 - 2019 dự báo suy giảm/ Mai Phan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 38 – 39

Tóm tắt: IMF mới đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2018 và 2019, lý do được đưa ra là do căng thẳng trong chính sách thương mại và áp đặt thuế nhập khẩu giữa Mỹ với các đối tác làm ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, các thị trường mới nổi phải vật lộn với điều kiện tài chính thắt chặt hơn và thách thức của vấn đề dòng vốn.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Kinh tế toàn cầu

7. Kinh tế châu Á tăng vững nhưng rủi ro ngày càng hiện hữu/ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 39 – 40

Tóm tắt: Trong báo cáo cập nhật của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về triển vọng kinh tế các khu vực trên thế giới (tháng 10/2018), châu Á tiếp tục được coi là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng rủi ro ngày càng tăng cao, trong bối cảnh điều kiện tài chính toàn cầu khắt khe hơn, căng thẳng thương mại leo thang, và kinh tế Trung Quốc tăng chậm dần.

Từ khóa: Kinh tế châu Á; Kinh tế Trung Quốc; Châu Á

8. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tác động tới kinh tế toàn cầu/ Nguyễn Nhân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 41 – 43

Tóm tắt: Cả Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác thương mại lớn của Việt Nam nên tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực, trong đó thời cơ cũng không nhỏ, nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động nắm bắt kịp thời thì có thể biến khó khăn thách thức thành cơ hội để mở rộng cả thương mại và đầu tư.

Từ khóa: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; Kinh tế toàn cầu; Mỹ; Trung Quốc

Trung tâm Thông tin Thư viện